

นายบุญแสง พรนิคม นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วยสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่ประชาคมร่วมกับประชาชนตำบลโนนสะอาดทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำข้อตกลงร่วมกับประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตำบลโนนสะอาด เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง MOU ที่ทำกับทางเทศบาลเมืองชุมแพ ในการเก็บขนขยะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบล ในการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะลง ซึ่งประชาชนตำบลโนนสะอาด ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ซึ่งทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้เริ่มให้บริการเก็บขนขยะ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป



วันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโนนสะอาด (งานป้องกันฯ) นำโดยนายบุญแสวง พรนิคม นายกเทศมนตรี /รองนายกฯ /สท./ผู้นำหมู่บ้าน/หัวหน้าสำนักปลัด / ผอ.กองช่าง / กองคลัง คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุ วาตภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.โนนสะอาด เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ตามระเบียบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด



วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัญญา ธิถ้วน รองนายกเทศมนตรี ตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาด ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด ร่วมระหว่างหน่วยงานปกครองและท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดแจ้งสว่างนอก(พระธาตุหลวงชุมแพ)



เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายสัญญา ถีถ้วน รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด โดยมอบหมายให้ นายหนูเทียน บ่าวภูเวียง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้บริหาร และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้คำชี้แนะในการ บริหาร การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสมาชิก สภาเทศบาล ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล



เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด พร้อมให้การชี้แนะ เสนอความคิดเห็นจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพัฒนาปรับใช้ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสะอาดได้ทราบ

